

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์เรื่องการแสดงศิลปะคณะพิภูลทอง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของการแสดงศิลปะของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี และเพื่อศึกษา องค์ประกอบ วิธีการแสดงศิลปะของคณะพิภูลทอง ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตจากการแสดง ภาพวีดิทัศน์ และการฝึกหัดจากผู้เชี่ยวชาญการแสดงศิลปะของคณะพิภูลทอง ผลจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้

5.1 ความเป็นมาของศิลปะ

จากการศึกษาความเป็นมาของศิลปะพบว่า คำว่า “ศิลปะ” สามารถเรียกหรือเขียนได้ด้วยกันหลาย ชื่อคือ ศิลปะ ชีลัต ศิลปะ ดิกา ซซิปะ ศิลปะ ลีลัต และลีลัต ส่วนคำว่า บือชีละ บือลีละ ปดิกา และบือดิกา หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการศิลปะ นักศิลปะ หรือ ครูผู้สอนศิลปะ และส่วนคำว่า สนิลีละ ชีละนูวอฮ์ ชีละตะหมือนา ชีละกายอ ชีละยาโต๊ะ ชีละดารี เป็นจะชีละ และป็นจักลีลัต เป็นลักษณะชื่อเรียกของศิลปะในแต่ละประเภท จะเห็นได้ว่าคำที่ใช้เรียกชื่อของศิลปะและ ประเภทของศิลปะดังกล่าวนี้มีความแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการออกเสียงของชาวไทยมุสลิมที่ออกเสียง แตกต่างกันไปตามสำเนียงการพูดของแต่ละท้องถิ่น จากลักษณะชื่อเรียกของศิลปะหลายชื่อดังกล่าว สามารถสรุปความหมายของศิลปะได้ 3 ความหมาย ดังนี้

5.1.1 ศิลปะ หมายถึง ศิลปะการป้องกันตัวของชาวมลายูสมัยก่อน ใช้สำหรับป้องกันตัวใน บางครั้งบางคราวได้ ในอดีตผู้ฝึกจะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงทั้งกำลังกายและกำลังใจ ตลอดจนความ สื่อสัตย์และการอยู่ในระเบียบวินัย ปัจจุบันนี้ได้พัฒนาเป็นกีฬาและศิลปะการแสดง ดังนั้น อาจกล่าว ได้ว่าปัจจุบัน โอกาสที่จะได้พบเห็นการต่อสู้ด้วยศิลปะอย่างในอดีตมีน้อยมาก

5.1.2 ศิลปะ หมายถึง ศิลปะการแสดง ซึ่งจำลองแบบมาจากศิลปะการต่อสู้ของชาวมลายู สมัยก่อน เน้นลีลาเคลื่อนไหวในการแสดงกระบวนท่าร้ายรามากกว่าจะเป็นการต่อสู้ มีเครื่องดนตรี ประโคมประกอบในการแสดง ศิลปะประเภทนี้ในสมัยโบราณใช้แสดงเฉพาะหน้าเจ้าเมืองหรือเจ้านาย ชั้นสูง ซึ่งสันนิษฐานว่าศิลปะประเภทนี้ใช้สำหรับประลองฝีมือและคัดเลือกทหารคู่กาย (ทนายเลือก) ของกษัตริย์ในสมัยโบราณ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการแสดง เรียกว่า “ศิลปะตะหมือนา” หรือ “สนิลีละ” ในมาเลเซียจะเรียกว่า “ศิลปะดารี” และศิลปะที่แสดงประกอบในประเพณีแห่นกของชาวภาคใต้เรียกว่า “ศิลปะชาวอ” หรือ “ศิลปะกายอ”

5.1.3 สิตะ หมายถึง กีฬากลางแจ้งที่เพาะกำลังให้แข็งแรง ซึ่งเน้นการแข่งขันเพื่อให้รู้แพ้ รู้ชนะ โดยมีกฎเกณฑ์และกติกาในการเล่น เป็นการต่อสู้โดยใช้จังหวะในการรุก-รับ มีการหลอกหลอและเคลื่อนไหวปิดป้อง คล้ายศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเช่นมวยไทย ซึ่งสามารถใช้อาวุธทุกส่วนของร่างกาย ได้แก่ หมัด ศอก เข่า และเท้า เป็นอาวุธในการต่อสู้ และคล้ายศิลปะการต่อสู้กังฟูของจีน คาราเต้และยูโดของญี่ปุ่น ที่สามารถจับพืดและเหวี่ยงคู่ต่อสู้ได้ สิตะประเภทนี้เรียกว่า “สิตะยาโตะ” ต่อมาได้พัฒนาเป็น “ปันจักสีลัด” ซึ่งบรรจุให้มีการแข่งขันเป็นครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 14 ณ นครจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้พัฒนาให้มีการใช้อาวุธประกอบในการต่อสู้ได้หลายประเภท เช่น มีดสั้น คาบ พลอง กระบี่ หอก เป็นต้น

จากความหมายของสิตะดังกล่าวสามารถจำแนกรูปแบบของสิตะในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) สิตะมือเปล่า สิตะแบบนี้ไม่ใช้อาวุธประกอบในการต่อสู้ แต่จะใช้เฉพาะมือ แขน และขา เคลื่อนไหวปิดป้องและทำร้ายคู่ต่อสู้ ผู้เล่นสิตะจะไม่กำหนดแน่นเหมือนมวยไทย เพราะในการเล่นสิตะจะมีการตบ จับแขน จับขาคู่ต่อสู้ เพื่อปล้ำหรือเหวี่ยงให้ล้ม เมื่อเวลาชกต่อยกันอาจมีการกำหนดบ้าง และการใช้เท้าเพื่อถีบหรือเตะจะไม่มีผลหลากหลายพลิกแพลงและหนักหน่วง ดังนั้น ลักษณะสิตะมือเปล่าในปัจจุบันจึงเน้นลีลาการแสดงทำร้ายราเสียมากกว่าการต่อสู้อย่างจริงจัง

2) สิตะที่ใช้อาวุธ เช่น กริช มีดสั้น คาบ พลอง กระบี่ หอก เป็นต้น แต่ในภาคใต้นั้นพบว่ามีสิตะกริชเพียงอย่างเดียว โดยผู้เล่นจะถือกริชคนละเล่มหรือไม้ไผ่เหลาแบนยาวประมาณ 1 เมตร คนละ 1 อันใช้แทนกริช แต่ถึงแม้จะถือกริชหรือไม้ไผ่ก็เรียกว่าสิตะกริช แต่เดิม สิตะกริชนี้มีการวางท่าทางต่างๆ ในการต่อสู้ เช่น แสดงการแทง การหลบหลีกปิดป้อง ถีบ รับ และการทำลายพลังกล้ามเนื้อคู่ต่อสู้เพื่อให้กริชหลุดออกจากมือ แต่สิตะกริชในปัจจุบันจะแสดงท่าต่างๆ เพียงเบาๆ เป็นการแสดงลีลาการร้ายรากริชมากกว่าการใช้กริชต่อสู้กันอย่างจริงจัง

จากการศึกษาความเป็นมาของสิตะในจังหวัดปัตตานี สามารถสรุปต้นกำเนิดของสิตะได้ 6 ประเด็น ดังนี้

1) สิตะมีต้นกำเนิดมาจากฮามินนุคคิน บูฮันนุคคิน และซัมมุนุคคิน 3 สหายชาวเมืองมินากาเบาเป็นผู้คิดค้น โดยการนำเอาลีลาการลอยน้ำของคอกอินทนิลมาประยุกต์เป็นกระบวนท่าทางการต่อสู้ โดยอาศัยการเคลื่อนไหวแขนและขาในการป้องกันคู่ต่อสู้

2) สัตถะมีต้นกำเนิดมาจากไซคินาอุเลนและไซคินาอะซัน ซึ่งเป็นทหารเอกของพระนบีมูหะหมัด โดยคิดค้นกระบวนการทำทางการต่อสู้และเชิงรุกไม่ในการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ต่อมาได้พัฒนาเป็นการใช้อาวุธกริชประกอบการต่อสู้สำหรับใช้ในการทำสงคราม

3) สัตถะมีต้นกำเนิดมาจากทหารของพระเจ้ารามัญแห่งชวา 2 คน โดยการคิดแปลงทำทางในการต่อสู้มาจากทำทางการต่อสู้กับโจรป่าที่มีจำนวนมากกว่า ด้วยทำทางหลบหลีกหลอกล่อศัตรูเพื่อเข้าประชิดตัว

4) สัตถะมีต้นกำเนิดมาจากภรรยาของครูสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว โดยนำเอาลีลาทำทางของฝูงปลาที่กำลังแหวกว่ายในสายน้ำวนไปเวียนมาด้วยความว่องไวและคูลิ้วไหว เพื่อหนีปากของนกพังกะ มาประยุกต์เป็นกระบวนการทำแม่ไม้ในการต่อสู้ป้องกันตัวเวลาสามิทำร้ายร่างกาย

5) สัตถะมีต้นกำเนิดมาจากยูโระ ซึ่งนำเอาทำทางการสาดและสอนวิธีจับเหยื่อของเสือและการระวังอันตรายจากเครื่องดักสัตว์ซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์ คือ บ่วงและหลุมพราง มาจากเสือที่ซื่อฮาลอซึ่งสอนให้ลูกฝูงมาประยุกต์เป็นกระบวนการทำทางในการต่อสู้

6) สัตถะมีต้นกำเนิดมาจากผู้หญิงที่ชื่อฟาติมาะ ซึ่งได้นำเอาทำทางของเสือแม่ลูกอ่อนที่กำลังสอนลูกเสือให้จับเหยื่อเพื่อกินเป็นอาหาร มาประยุกต์เป็นกระบวนการทำทางและทำแม่ไม้ในการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อเวลาสามิทำร้ายร่างกาย

จะเห็นได้ว่า ประวัติความเป็นมาของสัตถะมีลักษณะเป็นตำนานและนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งมีส่วนตรงกันบ้างและแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นที่ได้แต่งหรือเขียนขึ้นมา ดังนั้นความเป็นมาของสัตถะจึงมีต้นกำเนิดและแหล่งกำเนิดไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน จากต้นกำเนิดของสัตถะทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าว สามารถจำแนกลักษณะสามัญลักษณ์ที่คิดแปลงมาใช้ในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้แบบสัตถะได้ 4 ประเภท คือ

- 1) ทำที่คิดแปลงมาจากลักษณะท่าธรรมชาติของมนุษย์ผู้ชายและผู้หญิง
- 2) ทำที่คิดแปลงมาจากลักษณะท่าธรรมชาติของสัตว์ ได้แก่ ปลา นก เสือ
- 3) ทำที่คิดแปลงมาจากทำใช้อาวุธพื้นเมือง เช่น กริช หอก ดาบ
- 4) ทำที่คิดแปลงมาจากลักษณะของดอกไม้ คือ ดอกอินทนิลหรือบุหงาสีลัด

จากลักษณะและรูปแบบโครงสร้างในการเคลื่อนไหวของการต่อสู้แบบลึกลับ สันนิษฐานว่าลึกลับเป็นศิลปะป้องกันตัวของชาวพื้นเมืองที่นำเอาลักษณะท่าทางของมนุษย์ สัตว์ ดอกไม้ และการต่อสู้ด้วยอาวุธพื้นเมืองมาดัดแปลงผสมผสานเป็นท่าทางในการต่อสู้ และนอกจากนี้ยังได้นำเอาเทคนิคการต่อสู้ของจีนที่เรียกว่า “วูซู” และจาก “กาลาริปายิต” ซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวเก่าแก่ของอินเดียได้มาใช้ประกอบในการต่อสู้ โดยเฉพาะการต่อสู้ที่เรียกกาลาริปายิตนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพื้นฐานของศิลปะป้องกันของชาวชวา-มลายู เนื่องจากราวพุทธศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมาชาวอินเดียได้เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณเกาะชวา เกาะสุมาตรา และแหลมมลายูเป็นจำนวนมาก และได้นำศิลปวิทยาการด้านต่างๆ ของอินเดียมาเผยแพร่แก่ชาวพื้นเมืองชวา-มลายูหลายด้าน เช่น การปกครองระบบกษัตริย์ การจัดระเบียบองค์กร การทหาร เป็นต้น โดยเฉพาะที่เมืองปัตตานีพบหลักฐานสำคัญราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ว่าได้รับอิทธิพลศิลปะจากอินเดียได้เช่นกัน เช่น อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ซึ่งใช้เขียนเป็นคานาเนื่องในพุทธศาสนามหายาน เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่า ศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นต้นกำเนิดของศิลปะป้องกันตัว โดยมีลัทธิตันตระยานหรือวัชรยานซึ่งได้นำเอาคติเกี่ยวกับการจุมพิตและการอุบัติของจักรวาล การเข้าถึงสุนทรียภาพแห่งประชุมชนด้วยเงื่อนไขของพิธีกรรม (การบูชา การบวงสรวง และการสมโภช) การศึกษาความเป็นไปของอำนาจจิต และควบคุมการใช้ให้เป็นไปได้ดังใจปรารถนา โดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม คติในเรื่องนี้ปรากฏชัดในตำราโบราณที่เกี่ยวกับการพิชัยสงครามของชาวสยามในอดีตเช่นกัน คือ การใช้ยันต์ ซึ่งเป็นภาพเขียนประเภทเครื่องราง เป็นต้น ดังนั้น นอกจากลึกลับจะเป็นศิลปะป้องกันตัวแล้วยังมีความเกี่ยวข้องกับอำนาจลึกลับทางไสยศาสตร์ประจักษ์อยู่ด้วย เช่น การใช้คาถาอาคมในการป้องกันตัว หรือแม้แต่การรำไหว้ครูก็ปรากฏว่ามีการไหว้ครูสี่ทิศ ซึ่งหมายถึง พรหมสี่หน้า หรือ การเดินก้าวอย่างเป็นยันต์สี่ทิศ และการย่างสามขุม ซึ่งหมายถึงการย่าง 3 โลก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลทางด้านศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาผสมกันอยู่ในศิลปะป้องกันตัวซึ่งเรียกว่าลึกลับ และเมื่อชาวชวา-มลายูรับนับถือศาสนาอิสลามจึงทำให้ละทิ้งคติความเชื่อดังกล่าว เนื่องจากขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม จากข้อมูลดังกล่าวจึงสันนิษฐานได้ว่า กาลาริปายิตของอินเดียได้นำจะเป็นต้นแบบให้กับลึกลับของชาวชวา-มลายูในสมัยโบราณ

จากหลักฐานทางโบราณคดีของชวา นักวิชาการสันนิษฐานว่า ลึกลับเริ่มพัฒนาเป็นระบบแบบแผนขึ้นบริเวณเกาะสุมาตราและคาบสมุทรมลายูราวพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา โดยมีวัฒนธรรมหลวงจากราชอาณาจักร 2 แห่ง คือ อาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตรา (ระหว่างศตวรรษที่ 7 - 14) และอาณาจักรมัชปาหิตในเกาะชวา (ระหว่างศตวรรษที่ 13 - 16) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฮินดูอย่างกว้างขวาง ในระยะแรกลึกลับเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าในระยะประชิดตัว และเมื่อทำสงครามก็จะใช้ประกอบอาวุธพื้นเมืองชนิดต่างๆ เช่น หอก คาบ กระบี่ และมีดสั้น เป็นต้น ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 18

พบว่าศิลปะเริ่มมีลักษณะเฉพาะคือการใช้มัดสั้นสองคมเป็นอาวุธในการต่อสู้เนื่องจากเป็นอาวุธประจำตัวของชาวชวาและมลายู ซึ่งต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 ได้พัฒนาขึ้นเป็นกรีซอดโดยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของมัมชปาหิตในชวาอีกช่วงหนึ่ง ดังนั้นหลังจากพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมาศิลปะป้องกันตัวที่เรียกว่าศิลปะนี้จึงมีลักษณะเฉพาะคือการใช้กริชเป็นอาวุธประกอบในการต่อสู้ ศิลปะได้แพร่หลายไปสู่ชนเชื้อสายมลายูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวาง และต่อมาก็ได้มีการพัฒนารูปแบบขึ้นหลายร้อยชนิด เช่น ในประเทศอินโดนีเซียมีศิลปะประมาณ 200 ชนิด และในประเทศมาเลเซียอาจมีศิลปะถึง 500 ชนิด ส่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมี 3 ชนิด โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเล่น คือ ศิลปะฮาโต๊ะ ซึ่งใช้สำหรับต่อสู้และการแข่งขัน สีนีศิลปะ หรือ ศิลปะตะมิอีน่า ใช้สำหรับแสดงหน้าเข้าเมืองหรือสุดค่าน และศิลปะยาวอ หรือ ศิลปะกายอ ใช้สำหรับแสดงประกอบในประเพณีแห่นก

สาเหตุที่ศิลปะแพร่หลายไปทั่วบริเวณเกาะชวา เกาะสุมาตรา และแหลมมลายูนั้น สันนิษฐานว่าเกิดจากรัฐและอาณาจักรในบริเวณดังกล่าวมีการทำศึกสงครามกันมายาวนาน ดังนั้น เพื่อให้กองกำลังทหารมีความสามารถในการต่อสู้ จึงเกิดการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ของของชาติต่างๆ ที่ทำสงครามด้วยพร้อมๆ กันกับการพัฒนาอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ ดังเช่น ทหารในสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลการใช้อาวุธกริชไปจากชาวชวา-มลายูก็เนื่องมาจากการทำศึกสงครามระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลของวัฒนธรรมศรีวิชัยจากชวา และจากราชวงศ์มัมชปาหิตที่มีอิทธิพลกว้างขวางไปทั่วบริเวณดังกล่าว ก่อนที่จะนับถือศาสนาอิสลามในพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา โดยเฉพาะเมืองปัตตานีในอดีตนั้นได้รับแบบแผนทางด้านวัฒนธรรมทั้งจากอินเดียและจากชวาโดยตรง จึงทำให้การต่อสู้ป้องกันตัวของชาวปัตตานีเหมือนกันกับชาวชวา และมีความแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสยามโดยตรง

5.2 พัฒนาการของการแสดงศิลปะในจังหวัดปัตตานี

5.2.1 ศิลปะได้เผยแพร่ไปทั่วบริเวณเกาะชวา เกาะสุมาตรา และคาบสมุทรมลายูราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในเมืองปัตตานีนั้นในปี พ.ศ. 2042 ตรงกับสมัยสุลต่านอิสมาอีล ชาร์ กษัตริย์ปกครองอาณาจักรปัตตานีคารุสสลาม ศิลปะได้แพร่หลายไปสู่ประชาชนชั้นสามัญโดยทั่วไป โดยปรากฏมีสถานฝึกสอนวิชาศึกาหรือศิลปะชื่อ “บันนังปูเจ” ซึ่งสอนวิชาอภิปรัชญาทางด้านศาสนาอิสลามควบคู่กับการสอนวิชาศึกา และต่อมาในปี พ.ศ. 2092 สมัยสุลต่านมูฮัมหมัด ชาร์ ซึ่งได้ยกกองทัพไปช่วยอยุธยารบกับพม่า ได้นำทหารที่มีความสามารถและชำนาญการต่อสู้ด้วยอาวุธกริชติดตามไปด้วยถึง 1000 คน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศิลปะในปัตตานีเริ่มมีการเผยแพร่ในหมู่ทหารของเจ้าเมืองก่อน แล้วจึงได้แพร่หลายไปสู่ชนชั้นสามัญทั่วไปและมีการพัฒนาการต่อเนื่องมาราว 700 ปี

5.2.2 ศิลปะปรากฏในพิธีกรรมเรียกผีตายของชาวเมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ พิธีกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ และองค์ประกอบพิธีกรรมการคล้ายกับพิธีกรรมศิลปะโรงครูของชาวไทยมุสลิม แต่ในพิธีกรรมเรียกผีตายจะมีบทบาทประกอบการเล่นในพิธีกรรมเรียกว่า “บทศิลปะวง” ซึ่งเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษหรือตายายนักรบมาประทับทรง ในการพิธีกรรมเรียกผีตายนี้มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจนก่อให้เกิดการร่ายรำศิลปะกรีซขึ้น ได้แก่ รูปแบบพิธีกรรมการใช้อาวุธกรีซในการประกอบพิธีกรรม และการร่ายรำกรีซเพื่อประกอบพิธีกรรม จึงสันนิษฐานได้ว่าการร่ายรำศิลปะกรีซน่าจะมีรากเหง้ามาจากการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

5.2.3 ศิลปะมีการพัฒนาเป็นกีฬาพื้นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นลักษณะของการฝึกหัดการต่อสู้ป้องกันตัวยามว่างจากการทำศึกสงคราม และเพื่อเป็นการประลองฝีมือหรือประลองกำลังกัน ต่อมาเมื่อศึกสงครามสงบลงศิลปะจึงได้พัฒนาเป็นกีฬาพื้นเมือง และแพร่หลายกันในหมู่ชาวพื้นเมืองปัตตานี ปรากฏหลักฐานในสมัยรัชการที่ 5 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2529 พบว่าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล ยะลา และสงขลา ได้ร่วมกันจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขึ้น และได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านศิลปะในงานดังกล่าว และเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเรื่อยมาจนถึงจังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2533 และในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ ศิลปะได้พัฒนาเป็นกีฬาป็นจักสลัดซึ่งใช้ในการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ในปี พ.ศ. 2530 ครั้งที่ 14 ที่นครจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย และในปี พ.ศ. 2533 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งสมาคมป็นจักสลัดแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2533 มีสำนักงานอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และในปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีการจัดการแข่งขันศิลปะในรูปแบบกีฬาพื้นเมืองในจังหวัดปัตตานีอีกเลย

5.2.4 ศิลปะเริ่มพัฒนาเป็นการแสดงประกอบในขบวนแห่นกราว ปี พ.ศ. 2060 เป็นต้นมา และนิยมแพร่หลายในหมู่ชาวพื้นเมือง โดยนิยมจัดให้มีขบวนแห่นกในพิธีเข้าสู่หนัด และแสดงในงานประเพณีต้อนรับเจ้านายจากกรุงเทพฯ มาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 จนถึงสมัยรัชการปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าศิลปะเป็นมรดกอย่างหนึ่งซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการจัดงานสำคัญต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา พบว่าการแสดงศิลปะได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ซึ่งจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2533 และในปี พ.ศ. 2539 จังหวัดปัตตานีได้จัดประกวดรำศิลปะขึ้นในงานกาชาดประจำจังหวัด ทำให้มีผู้ที่มีความสามารถรวมตัวกันตั้งคณะเข้าประกวด จากการจัดประกวดในครั้งนี้ที่ทำให้ศิลปะในจังหวัดปัตตานีได้มีการฟื้นฟูและมีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ศิละมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสามารถสรุปได้ 4 ด้าน คือ เป็นศิลปะป้องกันตัว เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประกอบพิธีกรรม เป็นศิลปะการแสดง และเป็นกีฬาพื้นเมือง จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการแสดงศิลปะมีความสัมพันธ์กับประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตของคนในสังคมภาคใต้ตอนล่างมานานนับร้อยปี ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความนิยมในการเล่นศิลปะในท้องถิ่นปัจจุบัน คือ

1) การขาดการสืบทอด เนื่องจากผู้แสดงส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป บางท่านได้มีการถ่ายทอดให้กับลูกหลาน โดยมีความเชื่อเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องครุหมอลิละ บางท่านก็ได้เสียชีวิตลงโดยมิได้ถ่ายทอดให้กับผู้ใด ดังนั้น ปัจจุบันจำนวนผู้ที่มีความสามารถทางด้านการแสดงศิลปะจึงมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต

2) ขัลดหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจากการแสดงศิลปะมีการประกอบพิธีกรรมซึ่งในทางศาสนาอิสลามนั้นถือว่าผิดหลักการของศาสนา ดังนั้น ความเชื่อถือของคนไทยมุสลิมในสมัยปัจจุบันจึงได้ละทิ้งและเลิกปฏิบัติไปในที่สุด

3) สภาพสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในสมัยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่หลายด้าน เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็นต้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมก้าวสู่ความทันสมัย การละเล่นแบบเก่าจึงไม่มีผู้สนใจ อีกทั้งการแสดงศิลปะนั้นไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้จึงทำให้ผู้แสดงมีจำนวนลดลง

4) การขาดการอุปถัมภ์ ในอดีตหน่วยงานราชการเคยจัดประกวดการแสดงศิลปะทำให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้เห็นคุณค่าและมีการสืบทอดและรักษาไว้ แต่ในปัจจุบันโอกาสในการแสดงน้อยลงยอมทำให้ผู้แสดงลดลง เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญที่จะถ่ายทอดให้ลูกหลานสืบไป

จากการศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2533 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ร่วมดำเนินการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ในแต่ละปีนั้นมีการแข่งขันศิลปะประเภทต่อสู้และประกวดรำศิลปะ กิจกรรมดังกล่าวได้เวียนจัดใน 5 จังหวัดดังกล่าว จึงทำให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้รวมตัวกันตั้งเป็นคณะขึ้นเพื่อเข้าร่วมแข่งขันศิลปะ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 จังหวัดปัตตานีก็ได้จัดงานประกวดศิลปะขึ้นอีกครั้ง ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2529-2539 จึงถือได้ว่าศิลปะมีบทบาทมากในสังคมของชาวภาคใต้ตอนล่าง และช่วงระยะที่ผู้วิจัยดำเนิน การวิจัยพบว่าคณะศิลปะในจังหวัดปัตตานีเท่าที่ผู้วิจัยสามารถสืบค้นได้ 6 คณะ คือ คณะศิลปะบ้านป่าไร่ คณะศิลปะน้องใหม่บางปู คณะศิลปะบ้านค่าย คณะศิลปะสามพี่น้อง คณะศิลปะพิภูลทอง และคณะศิลปะศรีปัตตานี

จากรายชื่อคณะศิลปะทั้ง 6 คณะดังกล่าว คณะพิภูลทองเป็นคณะศิลปะที่มีชื่อเสียงคณะหนึ่งของจังหวัดปัตตานีและแสดงศิลปะเป็นหลัก สามารถแสดงได้ทั้งศิลปะมือเปล่าและศิลปะกริช ซึ่งคณะศิลปะส่วนใหญ่แสดงเพียงศิลปะมือเปล่าเพียงประเภทเดียว ผู้วิจัยจึงเลือกคณะพิภูลทองเป็นกรณีศึกษา

ผลจากการศึกษาความเป็นมาของคณะพิภูลทองพบว่า คณะพิภูลทองก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2526 มีนายเจ๊ะหมาน ทังจะนะ อายุ 59 ปี เป็นหัวหน้าคณะ นายเจ๊ะหมาน เป็นศิษย์ของนายสมาน มะโഴ๊ะ (เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2526 อายุ 70 ปี) ซึ่งได้สืบทอดการแสดงศิลปะมาจากศิลปะของเจ้าเมืองรามัน (จังหวัดยะลา) โดยคณะ พิภูลทองมีการสืบทอดการแสดงศิลปะสืบทอดกันมาแล้วจำนวน 6ชั่วอายุคน ปัจจุบันมีสมาชิกที่ยังทำการแสดงเป็นผู้แสดงชายและหญิงแสดงร่วมกันทั้งสิ้น 19 คน และไม่ได้ยึดอาชีพการแสดงศิลปะเป็นอาชีพหลัก อายุผู้แสดงระหว่าง 14 - 93 ปี ลักษณะการถ่ายทอดการแสดงศิลปะของคณะพิภูลทองเป็นการถ่ายทอดกันในลักษณะหมู่เครือญาติ ลักษณะโครงสร้างและระบบการจัดการของคณะศิลปะพิภูลทองพบว่า เป็นลักษณะองค์กรเล็กๆ องค์กรหนึ่งในชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีระบบการจัดการของคณะอย่างหลวมๆ กล่าวคือ เมื่อมีการแสดงศิลปะครั้งหนึ่งๆ ก็จะมีการรวมตัวกันในหมู่เครือญาติเพื่อจัดการแสดงศิลปะในงานรื่นเริงต่างๆ ของชุมชน หรืองานที่เจ้าภาพมาติดต่อรับไปแสดง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสถ่ายทอดศิลปะให้กับผู้ที่มีความสนใจทั่วไปโดยไม่จำกัดเพศและศาสนา คณะพิภูลทองเป็นคณะศิลปะคณะแรกของจังหวัดปัตตานี ที่มีการฝึกหัดผู้หญิงแสดงศิลปะเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 ในการฝึกหัดศิลปะผู้หญิงนี้ พบว่ามีการพัฒนาด้านองค์ประกอบการแสดงศิลปะเกิดขึ้น 3 ด้าน คือ

1) รูปแบบกระบวนท่ารำ “รอยสอง” ซึ่งเป็นแบบแผนในการฝึกหัดศิลปะผู้หญิงขึ้น และได้ใช้ฝึกหัดศิลปะผู้หญิงในคณะพิภูลทองในลำดับต่อมา ปัจจุบันกระบวนท่ารำดังกล่าวใช้ฝึกหัดศิลปะได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

2) รูปแบบการแสดงศิลปะได้พัฒนาเป็นการรำหมู่แบบ 4 คน มีลักษณะคล้ายกับระบำหมู่ใช้เฉพาะผู้หญิงแสดงล้วน ซึ่งแต่เดิมนั้นการแสดงศิลปะจะเป็นการรำคู่เพียง 2 คน และใช้เฉพาะผู้ชายแสดงเท่านั้น

3) รูปแบบเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผู้หญิง ได้แก่ การนำเสือบานงมาใช้สำหรับเป็นเครื่องแต่งกายผู้หญิงแทนการใช้เสือดีอ โละบลาอและเสือดีคอกกลมแบบผู้ชาย และการใช้ผ้าบาตบ่าเฉียงสะพายแล่ง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงศิลปะของประเทศมาเลเซีย

5.3 องค์ประกอบในการแสดงศิลปะของคณะพิภูลทอง

5.3.1 โอกาสในการแสดง จากการศึกษาพบว่าโอกาสในการแสดงศิลปะของคณะพิภูลทองแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงศิลปะได้ 2 ประการ ได้แก่

1) การแสดงศิลปะเพื่อความบันเทิงมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ตั้งเครื่องโหมโรง ขั้นตอนที่ 2 ทำการแสดง และขั้นตอนที่ 3 ตั้งเครื่องลาโรง

2) การแสดงศิลปะเพื่อประกอบพิธีกรรมศิลปะโรงครู มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อไหว้ครูหมอลีละและไหว้ตายายศิลปะ เพื่อผูกผ้าสรวหัวลูกศิษย์ใหม่ และการแก้บนและรักษาไข้ ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมนี้คือช่วงเดือน 7 และเดือน 9 สรุปขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมทั้ง 3 วัตถุประสงค์ตามตาราง ดังนี้

ลำดับที่	เพื่อไหว้ตายายศิลปะ	เพื่อแก้บนรักษาไข้	เพื่อสรวหัวผูกผ้าลูกศิษย์ใหม่
1	- สร้างโรงประกอบพิธีกรรม	- สร้างโรงประกอบพิธีกรรม	- สร้างโรงประกอบพิธีกรรม - ทำพิธีเชือดไก่เลี้ยงตาย
2	- ตั้งเครื่องประกาศครูหมอ - ยกเครื่องเช่นบูชาตายาย - ทำพิธีดูอา (สวดมนต์)	- ตั้งเครื่องประกาศครูหมอ - ยกเครื่องเช่นบูชาตายาย - ทำพิธีดูอา (สวดมนต์)	- ตั้งเครื่องประกาศครูหมอ - ยกเครื่องเช่นบูชาตายาย - ทำพิธีดูอา (สวดมนต์)
3	- เชื้อตายายประทับร่างทรง - บอกวัตถุประสงค์แก่ตายาย ในร่างทรงทราบ	- เชื้อตายายประทับร่างทรง - บอกวัตถุประสงค์แก่ตายาย ในร่างทรงทราบ	- เชื้อตายายประทับร่างทรง - บอกวัตถุประสงค์แก่ตายาย ในร่างทรงทราบ
4	- ตายายในร่างทรงรำลีละ เล่นกับลูกหลาน	- พี่เลี้ยงรำลีละกับตายายใน ร่างทรงเพื่อแก้บน	- ตายายในร่างทรงรำลีละกับ ลูกศิษย์ใหม่ที่ละคน - ตายายทำพิธีเป่าหัวให้กับ ลูกศิษย์ใหม่
5	- ทำสัญญากับตายาย - คึงละปราช - ส่งตายายกลับ	- ทำสัญญากับตายาย - ทำพิธีตัดเหมุรย - ส่งตายายกลับ	- ทำสัญญากับตายาย - คึงละปราช - ส่งตายายกลับ
6	- รำลีละดิบโรงพิธี - บรรเลงดนตรีส่ง 3 จบ - เก็บโรงพิธี	- รำลีละดิบโรงพิธี - บรรเลงดนตรีส่ง 3 จบ - เก็บโรงพิธี	- รำลีละดิบโรงพิธี - บรรเลงดนตรีส่ง 3 จบ - เก็บโรงพิธี

5.3.2 สถานที่สำหรับแสดง

- 1) เวทีคิดค้น เป็นลักษณะของการแสดงบนพื้นดิน ซึ่งอาจเป็นที่โล่งกว้างในสนามหรือลานบ้านโดยไม่ต้องยกพื้นเวที ส่วนมากจะพบในการแสดงศิลปะประกอบในงานรื่นเริงต่างๆ โดยทั่วไป เช่น ประเพณีเข้าสู่หนัด ประเพณีแห่นก เป็นต้น
- 2) เวทียกพื้น เป็นลักษณะของเวทีการแสดงทั่วไปตามที่เจ้าภาพได้จัดไว้สำหรับใช้แสดงมหรสพต่างๆ เช่น เวทีในโรงละคร เวทีในหอประชุม หรือเวทีที่สร้างขึ้นในงานเทศกาลทั่วไป
- 3) เวทีในโรงพิธีกรรม เป็นลักษณะโรงพิธีที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่ขนาดความกว้าง 5 เมตรและความยาว 5 เมตร และรั้วสูงประมาณ 1 เมตร สำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมศิลปะโรงครู เพื่อไหว้ตายายศิลปะ เพื่อผูกผ้าสะระหัวลูกศิษย์ใหม่ และการเก็บนรักษาไข่

5.3.3 ผู้แสดงและขั้นตอนการสืบทอดการแสดง

ปัจจุบันสมาชิกของคณะพิภูลทองมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 คน อายุระหว่าง 14 – 73 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยาง รับจ้างทั่วไป และนักศึกษา ผู้แสดงส่วนใหญ่เริ่มฝึกหัดศิลปะตั้งแต่อายุระหว่าง 9 – 15 ปี การฝึกหัดการแสดงศิลปะของคณะพิภูลทอง มีลำดับขั้นตอนการฝึกหัดศิลปะ 4 ขั้นตอน ดังนี้

- 1) ขั้นตอนที่ 1 ไหว้ครูก่อนเริ่มฝึกหัดศิลปะ ผู้เรียนต้องนำขันหมากมาด้วย 1 ใบ ประกอบด้วย หมาก 3 คำ เทียน 1 เล่ม เงิน 24 บาท นำไปมอบให้ครูผู้สอนเป็นการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ ทั้งนี้คณะพิภูลทองไม่ได้จำกัดเพศของผู้เรียน และสามารถเรียนได้ทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ
- 2) ขั้นตอนที่ 2 การฝึกหัดการแสดง จะฝึกในโรงพิธีที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่เช่นเดียวกับโรงพิธีศิลปะโรงครู ขั้นตอนการฝึกหัดศิลปะของคณะพิภูลทองจะสอนให้ผู้เรียนฝึกหัดตามกระบวนท่ารำ ซึ่งเรียงลำดับตามวิธีการแสดงหนึ่งชุด สามารถแบ่งช่วงของการแสดงออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

(1) ขั้นตอนที่ 1 เป็นการรำไหว้ครูของศิลปะ เป็นลักษณะการรำเดี่ยวซึ่งผู้แสดง จะได้รับการฝึกหัดแม่ท่าตามแบบแผนของคณะพิภูลทอง กระบวนท่ารำเรียกว่า “รอยสอง” เมื่อผู้เรียนฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้ว ก็จะสามารถคิดค้นรูปแบบการเคลื่อนไหวขึ้นเป็นลักษณะศิลปะเฉพาะของ

ตนเองโดยอาศัยทำรำจากแม่ท่าที่ฝึกฝนมา ดังนั้น ผู้แสดงแต่ละคนจะมีลีลาท่าทางในการรำไหว้ครูที่แตกต่างกันไปเป็นของตนเอง

(2) ขั้นตอนที่ 2 การรำคู่เชิง เป็นลักษณะการรำคู่ก่อนการต่อสู้ จุดมุ่งหมายของการรำเพื่อการคู่ชั้นเชิงของกลุ่มต่อสู้และหาจุดอ่อนเพื่อเข้าโจมตีคู่ต่อสู้ และยังเปรียบเสมือนเป็นการรำเพื่อสรรเสริญครูของแต่ละฝ่ายอีกด้วยเช่นกัน กระบวนท่ารำเรียกว่า “แตกรอยสี่” การรำคู่นี้ผู้แสดงจะเคลื่อนไหวเป็นลักษณะวงกลม และเข้าหาศูนย์กลาง การปฏิบัติท่ารำเป็นลักษณะตรงกันข้าม ผู้แสดงจะรำเหมือนกันแต่หันหน้าหลื่อมกันเสมอ

(3) ขั้นตอนที่ 3 การรำต่อสู้ เป็นลักษณะของการเข้าโจมตีและหาทางเข้าทำร้ายคู่ต่อสู้ โดยมีลักษณะของการรุกและรับ การรำต่อสู้ในขั้นตอนนี้จะอาศัยท่าแม่ไม้ในการต่อสู้ 3 ท่า ได้แก่ 1) ท่าหนุมานแทงหอก 2) ท่าหนุมานฟันดาบ 3) ท่าหนุมานคลุกฝุ่น

(4) ขั้นตอนที่ 4 การรำไหว้ครูจบการแสดง หลังจบการต่อสู้แล้วนักแสดงจะมีการรำไหว้ครูคู่เพื่อจบการแสดง ซึ่งผู้แสดงจะรำท่ารำเช่นเดียวกันโดยนำท่ารำจากรอยสองมาใช้รำรำประเพณีของนักแสดงก่อนเริ่มการแสดงและจบการแสดงทุกครั้ง ผู้แสดงจะยื่นหันหน้าเข้าหาหันและใช้มือสัมผัสกันแล้วมาแตะที่หน้าผากเรียกว่า “สลามมัด” เป็นการขอขมาซึ่งกันและกันแทนการใช้มือไหว้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของอิสลามที่ปรากฏในการแสดงศิลปะ

3) ขั้นตอนที่ 3 ครูผู้สอนจะพาออกแสดงจริงในงานต่างๆ 7 ครั้ง เมื่อศิษย์ใหม่ทุกคนฝึกหัดท่ารำจนเกิดความชำนาญแล้ว ครูผู้สอนจะฝึกให้แสดงจริงบนเวที โดยครูก็จะพาถูกศิษย์ใหม่ไปแสดงตามงานต่างๆ จนครบ 7 ครั้ง จึงจะสามารถเข้าพิธีกรรมศิลปะ โรงครูเพื่อผูกผ้าสระหัว

4) ขั้นตอนที่ 4 ประกอบพิธีกรรมศิลปะ โรงครูเพื่อผูกผ้าสระหัว เมื่อผู้เรียนฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้ว ครูผู้สอนจะต้องทำพิธีผูกผ้า สระหัวให้กับลูกศิษย์ ซึ่งเป็นการครอบครูศิลปะ และเพื่อเป็นการแสดงว่าลูกศิษย์ได้สำเร็จการฝึกหัดโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อได้รับการสระหัวแล้วผู้เรียนยังสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งการทำพิธีสระหัวนี้จะต้องรอให้ถึงช่วงเดือน 6 ถึง เดือน 9 จึงจะสามารถประกอบพิธีกรรมได้

5.3.4 เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง พบว่ารูปแบบการแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงของคณะพิภูลทองขึ้นอยู่กับโอกาสในการแสดงและวัตถุประสงค์ของการแสดง และสามารถแบ่งลักษณะการแต่งกายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) ลักษณะการแต่งกายของนักแสดง มี 3 แบบ ดังนี้

(1) แบบที่ 1 สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว ตกแต่งรอบคอเสื้อด้านหน้าด้วยแถบผ้าสีเขียวเป็นรูปตัววี แขนเสื้อกุดขอบด้วยแถบผ้าสีเขียว ด้านหลังลายพิมพ์โลโก้เป็นชื่อของคณะศิลปะกุลทอง นุ่งกางเกงขาขาวทรงกระบอกสีชมพู มีแถบสีขาวตัดกับสีของก้นกางเกงด้านข้างจากสะเอวจดปลายข้อเท้า ปลายขากางเกงติดแถบสีขาว นุ่งผ้าทับกางเกงมีลวดลายสีอื่นต่างๆ ใช้ผ้าคาดเอวสีฟ้า และผ้าโพกศีรษะสีเหลือง (ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง)

(2) แบบที่ 2 สวมเสื้อแขนสั้นคอกลมสีชมพูผ่าหน้าครึ่งหนึ่งติดกระดุม 2 เม็ด นุ่งกางเกง ขาวขาขาวทรงกระบอกสีชมพู มีแถบสีขาวตัดกับสีของก้นกางเกงด้านข้างจากสะเอวจดปลายข้อเท้า ปลายขากางเกงติดแถบสีขาว นุ่งผ้าทับกางเกงสีน้ำเงินมีลวดลาย ใช้ผ้าคาดเอวสีทองมีลายดอกสีต่างๆ และผ้าโพกศีรษะสีดำ (ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง)

(3) แบบที่ 3 สวมเสื้อบานงสีเขียว เป็นเสื้อคอวีผ่าหน้าและพับริมปกของเสื้อทับซ้อนไว้ตลอดแนวของคอเสื้อ ถักด้วยกระดุมหรือเข็มถัก แขนเสื้อยาวรัดรูปจรดข้อมือ ชายเสื้อด้านหน้าแหลมเล็กน้อย นุ่งกางเกงขาขาวทรงกระบอกสีชมพู มีแถบสีขาวตัดกับสีของก้นกางเกงด้านข้างจากสะเอวจดปลายข้อเท้า ปลายขากางเกงติดแถบสีขาว นุ่งผ้าทับกางเกงสีน้ำเงินมีลวดลาย ใช้ผ้าคาดเอวสีเหลือง และผ้าโพกศีรษะสีเหลือง (ใช้เฉพาะผู้หญิง)

2) ลักษณะการแต่งกายของนักดนตรี มี 2 แบบ

(1) แบบที่ 1 แบบเดียวกับนักดนตรี สวมเสื้อแขนสั้นคอกลมสีชมพูผ่าหน้าครึ่งหนึ่งติดกระดุม 2 เม็ด หรือเสื้อยืดคอกลมสีขาว ตกแต่งรอบคอเสื้อด้านหน้าด้วยแถบผ้าสีเขียวเป็นรูปตัววี แขนเสื้อกุดขอบด้วยแถบผ้าสีเขียว ด้านหลังลายพิมพ์โลโก้เป็นชื่อของคณะศิลปะกุลทอง สวมกางเกงขาขาวทรงกระบอกสีชมพู มีแถบสีขาวตัดกับสีของก้นกางเกงด้านข้างจากสะเอวจดปลายข้อเท้า ปลายขากางเกงติดแถบสีขาว นุ่งผ้าทับกางเกงมีลวดลายสีอื่นต่างๆ ใช้ผ้าคาดเอวสีฟ้า

(2) แบบที่ 2 แต่งกายแบบธรรมดาอย่างการแต่งกายในชีวิตประจำวัน กล่าวคือผู้ชายอาจนุ่งโสร่งหรือสวมกางเกงขาขาว สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้น หรือสวมเสื้อยืด โดยมีการพิถีพิถันมากนัก ส่วนผู้หญิงก็จะแต่งกายแบบธรรมดาอย่างการแต่งกายในชีวิตประจำวันเช่นกันและจะคลุมผ้าที่ศีรษะตามวัฒนธรรมของผู้หญิงมุสลิม

3) อุปกรณ์ประกอบการแสดง

ในกรณีที่แสดงศิลปะกรีซ ผู้แสดงจะเหินบกรีซคนละ 1 เล่ม ใช้กรีซคดที่มีขนาดความยาวจากด้ามกรีซจรปลายของฝักของกรีซ ประมาณ 1 ฟุต หรือ ขนาดไม่เกิน 14 นิ้ว

5.3.5 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงศิลปะมี 3 ชนิด คือ ปี่ชวา 1 เล่า กลองทน 2 ใบ และหรือฆ้อง 1 ใบ ทำนองเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงคือ ทำนองเพลงสรหม่าแขกของยะลา (รามัน) เป็นเพลงที่มีทำนองเดียวกันทั้งเพลงสามารถกำหนดจังหวะได้ทั้งช้าและเร็ว ขั้นตอนในการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงศิลปะของคณะพิภูลทองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้นที่ 1 ตาโปิ๊ะ (ตั้งเครื่อง) เป็นการโหมโรงก่อนการแสดง และหลังจบการแสดง เพื่อบูชาครูหมอศิลปะและตายายศิลปะก่อนจะกล่าวคำประกาศครู โดยการบรรเลงในช่วงตาโปิ๊ะจะใช้ระยะเวลาในการบรรเลงเพียงสั้นๆ 3 จบ วิธีการบรรเลงคือบรรเลงจบ 1 หน้าทับเท่ากับ 1 จบ โดยเริ่มบรรเลงจากปี่นำขึ้นก่อน แล้วตามด้วยกลองทนและฆ้องตามลำดับ

2) ขั้นที่ 2 ปูยี่ (ไหว้ครู) เป็นการบรรเลงดนตรีตอนที่นักแสดงเริ่มรำไหว้ครู และรำแตกรอยสี่เพื่อคู่เชิง โดยเริ่มบรรเลงจากปี่นำขึ้นก่อน แล้วตามด้วยกลองทนและฆ้องตามลำดับ จังหวะของดนตรีจะอยู่ในอัตรา 1 ชั้น แต่จะบรรเลงโดยยึดจังหวะออกในระดับปานกลางคือไม่เร็วมากจนเกินไป นักแสดงจะฟังจังหวะของกลองทนตัวผู้เป็นหลักในการรำไหว้ครูและแตกรอยสี่

3) ขั้นที่ 3 ลาเว (ต่อสู้) เป็นลักษณะการบรรเลงเพลงในตอนที่ผู้แสดงเข้าต่อสู้กัน จังหวะดนตรีจะมีลักษณะเร็วและกระชับ เพื่อเร้าอารมณ์ของผู้แสดงในระหว่างการหาจังหวะเข้าแสดงท่าทางการต่อสู้ และทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเร้าใจ ระหว่างการบรรเลงนักดนตรีจะต้องดูท่ารำของนักแสดงด้วยโดยเมื่อถึงจังหวะเข้าต่อสู้นักดนตรีจะรื้อกลองทนตัวเมียเพื่อเร่งให้ผู้แสดงเข้าโจมตีกัน และบรรเลงไปจนกว่านักแสดงรำไหว้ครูจบการแสดง

5.3.6 การติดต่อกับการแสดงและการดำเนินการจัดการแสดงศิลปะมีประเพณีการรับขันหมาก 2 ครั้ง ซึ่งผู้มาติดต่อกับการแสดงหรือมาว่าจ้างให้ไปแสดงศิลปะ จะต้องนำขันหมากมาด้วยเป็นเครื่องบูชาครูหมอตายายและใช้เป็นเครื่องแสดงพันธะสัญญาระหว่างคณะศิลปะกับเจ้าภาพผู้มาติดต่อ ขันหมากประกอบด้วย หมาก 3 กำ พลุ 3 ใบ ต้องทาปูน เทียน 3 เล่ม และเงินจำนวน 12 หรือ 25 บาท โดยครั้งที่ 1 เจ้าภาพจะนำขันหมากไปไหว้คณะศิลปะเพื่อติดต่อกัน หัวหน้าคณะศิลปะนั้นถ้าสามารถไปร่วมงานได้ก็จะรับขันหมากไว้แล้วนัดหมายวันเวลาที่ไปแสดงและตกลงราคาค่าแสดงกัน การรับขันหมากครั้งที่ 2 เมื่อถึงวันที่

นักแสดงสิดะ โดยเมื่อคณะสิดะมาถึงสถานที่ที่จะแสดง เจ้าภาพจะออกมาต้อนรับพร้อมทั้งต้องมอบขันหมากอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเงินค่าขันหมากซึ่งเป็นเงินค่าจ้างแสดงที่ตกลงกันก่อนหน้านั้น

5.3.7 อัตราค่าจ้างในการแสดงสิดะคณะพิกุลทอง สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) แสดงเพื่อความบันเทิง ถ้าแสดงในจังหวัดปัตตานี ราคา 3,000 บาท โดยการแสดงสิดะจะมีผู้แสดง 2 คู่ หากรับสิดะไปแสดงเพื่อแก้บน การกำหนดราคานั้นจะคิดตามจำนวนคู่ของสิดะที่เจ้าภาพต้องการรับไปแสดง เช่น หากเจ้าภาพบ่นไว้ว่าจะแก้บน 5 คู่ ราคาก็จะ 5,000 บาท เป็นต้น หากรับสิดะไปแสดงในต่างจังหวัดจะเพิ่มค่าน้ำมันรถตามระยะทางของแต่ละจังหวัดโดยประมาณ

2) ทำพิธีกรรมสิดะโรงครูเพื่อแก้บนรักษาไข้ ราคา 6,000 บาท เฉพาะค่าจ้างประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้ เจ้าภาพจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ในการสร้างโรงพิธีกรรม อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม และเครื่องสังเวทที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างหาก สถานที่ในการประกอบพิธีกรรมขึ้นอยู่กับจะมีการตกลงกันว่าจะทำพิธีที่บ้านครูหมอหรือที่บ้านเจ้าภาพ

5.4 วิธีการแสดงสิดะของคณะพิกุลทอง

วิธีการแสดงสิดะเพื่อความบันเทิงของคณะพิกุลทอง เริ่มต้นด้วยการไหว้ครุรวมกันทั้งคณะ โดยมีหัวหน้าคณะเป็นผู้ประกอบพิธี นักแสดงและนักดนตรีทุกคนจะมารวมกันบนเวที ลำดับแรกจะตั้งเครื่องประกาศครุเพื่อเชิญครูหมอสิดะและตาชายบรรพบุรุษให้มาสถิต ณ สถานที่ที่กำลังทำการแสดง โดยหัวหน้าคณะจะประกาศครุพร้อมทั้งจุดเทียนปักลงในขันหมาก นักดนตรีจะโหมโรงเป็นทำนองเพลงสิดะสั้นๆ 3 จบ เมื่อตั้งเครื่องประกาศครุเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนแสดงนักแสดงจะทำความเคารพกับนักดนตรีและนักแสดงในคณะโดยการสัมผัสมือ (สলামมัด) โดยลำดับจากผู้อาวุโสมากที่สุดลงมาจนครบทุกคน และจะก้าวออกมาสู่เวทีตรงบริเวณส่วนกลางหลังของเวทีเพื่อทำการแสดง

ขั้นตอนในการแสดงเริ่มต้นด้วยการรำไหว้ครุ คนตรีสิดะจะบรรเลงประกอบการแสดงในอัตรา 1 ชั้น นักแสดงจะผลัดกันรำไหว้ครุทีละคน กระบวนท่ารำเรียกว่า “รอยสอง” เมื่อผู้แสดงไหว้ครุครบทั้งสองคนแล้ว ลำดับต่อไปจะรำคู่ในกระบวนท่ารำที่เรียกว่า “แตกรอยสี่” ซึ่งเป็นลักษณะการรำคู่ชั้นเชิงของกลุ่มต่อสู้ เมื่อจบกระบวนท่ารำแตกรอยสี่แล้วคนตรีจะบรรเลงทำนองเพลงให้กระชับกว่าช่วงแรกเพื่อเข้าสู่ช่วงของการรำต่อสู้ นักแสดงจะรำต่อสู้ตามกระบวนท่ารำจนครบทั้ง 3 กระบวนท่ารำ เมื่อรำต่อสู้เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก่อนจบการแสดง นักแสดงทั้งสองคนจะรำคู่พร้อมกันอีกครั้งเป็นการไหว้ครุ

พร้อมกัน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทำรำทั้งหมดแล้วนักแสดงจะสัมผัสมือกันตามทำเนียม เป็นการจบการแสดงศิลปะ 1 คู่ หากมีคู่ที่ 2 นักแสดงก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกันตามขั้นตอนดังกล่าว เมื่อคณะศิลปะทำการแสดงจบแล้วนักดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรงสั้นๆ อีก 3 จบเพื่อเป็นการลาโรง และเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการแสดงศิลปะเพื่อความบันเทิงของคณะพิฑูลทอง

5.5 กระบวนท่ารำศิลปะมือเปล่าและศิลปะกริชของคณะพิฑูลทอง

จากการศึกษารูปแบบการแสดงศิลปะของคณะพิฑูลทองทั้ง 2 ประเภท พบว่ามีลักษณะเป็นกระบวนท่ารำเดี่ยว และกระบวนท่ารำคู่ ลักษณะของท่ารำต่างๆ เป็นท่าที่เลียนแบบมาจากท่าทางธรรมชาติแล้วนำมาดัดแปลงเป็นท่าทางการต่อสู้ โดยเน้นความเข้มแข็งและสง่างามตามแบบของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของศิลปะ สามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ 4 ประเภท ได้แก่ ท่าที่เลียนแบบมาจากกริยาของมนุษย์ ท่าที่เลียนแบบมาจากกริยาของสัตว์ ท่าที่เลียนแบบมาจากลักษณะของดอกไม้ และท่าที่เลียนแบบมาจากลักษณะการใช้อาวุธป้องกันตัว ซึ่งสามารถสรุปกระบวนท่ารำศิลปะทั้ง 2 ประเภทดังนี้

5.5.1 กระบวนท่ารำศิลปะมือเปล่า ประกอบด้วยกระบวนท่ารำดังนี้

1) กระบวนท่ารำร่ายสอง 2 ชั้น มีลักษณะเป็นกระบวนท่ารำเดี่ยว ใช้ทิศทางการรำ 2 ทิศ คือ ทิศด้านหน้าของเวที และทิศด้านหลังของเวที มีท่ารำแม่ท่า 10 ท่า ประกอบด้วยท่ารำย่อยจำนวน 22 ท่ารำ ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) ท่าทำสมาธิ | (9) ท่าคบเข่าขวา | (17) ท่าแยงหางคบมือหน้า |
| (2) ท่าคบเข่าขวา | (10) ท่าคบเข่าซ้าย | (18) ท่าสอดมือสูง |
| (3) ท่าคบเข่าซ้าย | (11) ท่าชอนมือ | (19) ท่าคบเข่าขวา |
| (4) ท่าชอนมือ | (12) ท่าแยงหางคบมือหน้า | (20) ท่าคบเข่าซ้าย |
| (5) ท่าตักมือ | (13) ท่าสอดมือสูง | (21) ท่าชอนมือ |
| (6) ท่าแทงมือซ้าย | (14) ท่าคบเข่าขวา | (22) ท่าจบ |
| (7) ท่าชอนมือ | (15) ท่าคบเข่าซ้าย | |
| (8) ท่าแทงมือขวา | (16) ท่าชอนมือ | |

2) กระบวนท่ารำร่ายสอง 4 ชั้น มีลักษณะเป็นกระบวนท่ารำเดี่ยว ใช้ทิศทางการรำ 4 ทิศ คือ ทิศด้านหน้าเวทีของผู้แสดง ทิศด้านหลังเวทีของผู้แสดง ทิศด้านขวาเวทีของผู้แสดง และทิศด้านซ้ายเวทีของผู้แสดง มีท่ารำแม่ท่า 8 ท่า ประกอบด้วยท่ารำย่อยจำนวน 29 ท่ารำ ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (1) ท่าทำสมาธิ | (11) ท่าแยงหางคอบมือสูง | (21) ท่าเดินนาฏ |
| (2) ท่าคอบเข้าขวา | (12) ท่านาฏมือ | (22) ท่าชอนมือ |
| (3) ท่าเดินนาฏ | (13) ท่าสอดมือตั้งวงบัวบาน | (23) ท่าแยงหางคอบมือสูง |
| (4) ท่าชอนมือ | (14) ท่าคอบเข้าขวา | (24) ท่านาฏมือ |
| (5) ท่าแยงหางคอบมือสูง | (15) ท่าเดินนาฏ | (25) ท่าสอดมือตั้งวงบัวบาน |
| (6) ท่านาฏมือ | (16) ท่าชอนมือ | (26) ท่าคอบเข้าขวา |
| (7) ท่าสอดมือตั้งวงบัวบาน | (17) ท่าแยงหางคอบมือสูง | (27) ท่าเดินนาฏ |
| (8) ท่าคอบเข้าขวา | (18) ท่านาฏมือ | (28) ท่าชอนมือ |
| (9) ท่าเดินนาฏ | (19) ท่าสอดมือตั้งวงบัวบาน | (29) ท่าจบ |
| (10) ท่าชอนมือ | (20) ท่าคอบเข้าขวา | |

3) กระบวนท่ารำแตกรอยสี่ มีลักษณะเป็นกระบวนท่ารำคู่ มีทิศทางการรำ 4 ทิศ หลักแต่ถูกจำกัดด้วยวงกลม ดังนั้น กระบวนท่ารำจะมีการรำหันหน้าเข้าหาหัน หลังให้กัน และหัน หน้าเหลือมกัน โดยมีโครงสร้างของวงกลมเป็นตัวกำหนดทิศทางทั้ง 4 มีท่ารำย่อยจำนวน 40 ท่ารำ แบ่งออกเป็น 2 กระบวนย่อย คือ

กระบวนที่ 1 ประกอบด้วยท่ารำย่อยจำนวน 22 ท่ารำ คือ

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) ท่าทำสมาธิ | (9) ท่าคอบเข้าขวา | (17) ท่าตัดมือ |
| (2) ท่าคอบเข้าขวา | (10) ท่าตัดมือ | (18) ท่าตั้งมือขวา |
| (3) ท่าตัดมือ | (11) ท่าตั้งมือขวา | (19) ท่าแทงมือขวา |
| (4) ท่าตั้งมือขวา | (12) ท่าแทงมือขวา | (20) ท่าคอบเข้าขวา |
| (5) ท่าแทงมือขวา | (13) ท่าคอบเข้าขวา | (21) ท่าตั้งมือขวา |
| (6) ท่าคอบเข้าขวา | (14) ท่าตั้งมือขวา | (22) ท่าแทงมือขวา |
| (7) ท่าตั้งมือขวา | (15) ท่าแทงมือขวา | |
| (8) ท่าแทงมือขวา | (16) ท่าคอบเข้าขวา | |

กระบวนที่ 2 ประดิษฐ์ทำรำย่อยจำนวน 18 ท่ารำ คือ

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) ท่าคบเข้าขวา | (7) ท่าคบเข้าขวา | (13) ท่าคบเข้าขวา |
| (2) ท่าตักมือ | (8) ท่าตักมือ | (14) ท่าตักมือ |
| (3) ท่าแยงหางหงส์ | (9) ท่าแยงหางหงส์ | (15) ท่าแยงหางหงส์ |
| (4) ท่ากั้น | (10) ท่ากั้น | (16) ท่ากั้น |
| (5) ท่าตั้งมือขวา | (11) ท่าตั้งมือขวา | (17) ท่าตั้งมือขวา |
| (6) ท่าแทงมือขวา | (12) ท่าแทงมือขวา | (18) ท่าแทงมือขวา |

4) กระบวนท่ารำต่อสู้มือเปล่า มีลักษณะเป็นกระบวนท่ารำคู่ มีทิศทางการรำ 4 ทิศหลักแต่ถูกจำกัดด้วยวงกลม ดังนั้น กระบวนท่ารำจะมีการรำหันหน้าเข้าหาหัน หลังให้กัน และหันหน้าเหลือมกัน โดยมีโครงสร้างของวงกลมเป็นตัวกำหนดทิศทางการรำทั้ง 4 ทิศ มีท่ารำย่อยจำนวน 74 ท่ารำ แบ่งออกเป็น 6 กระบวนย่อย คือ

กระบวนท่าหมุนแขนแทงหอก (ขวา) ประดิษฐ์ทำรำย่อยจำนวน 11 ท่ารำ คือ

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| (1) ท่าคบเข้าขวา | (7) ท่าแทงมือขวา |
| (2) ท่าชอนมือ | (8) ท่าคบเข้าขวา |
| (3) ท่าแทงหมัดขวา | (9) ท่าตักมือขวา |
| (4) ท่าคบเข้าแทงหมัดขวา | (10) ท่าตั้งมือขวา |
| (5) ท่าแทงหมัดขวาต่อสู้ | (11) ท่าแทงมือขวา |
| (6) ท่าตั้งมือขวา | |

กระบวนท่าหมุนแขนแทงหอก (ซ้าย) ประดิษฐ์ทำรำย่อยจำนวน 11 ท่ารำ คือ

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| (1) ท่าคบเข้าขวา | (7) ท่าแทงมือขวา |
| (2) ท่าชอนมือ | (8) ท่าคบเข้าขวา |
| (3) ท่าแทงหมัดซ้าย | (9) ท่าตักมือขวา |
| (4) ท่าคบเข้าแทงหมัดซ้าย | (10) ท่าตั้งมือขวา |
| (5) ท่าแทงหมัดซ้ายต่อสู้ | (11) ท่าแทงมือขวา |
| (6) ท่าตั้งมือขวา | |

กระบวนท่าหนุมานพินคาบ (ขวา) ประค้ำวยท่าราย่อยจำนวน 11 ท่ารำ คือ

- | | |
|------------------------|--------------------|
| (1) ท่าคบเข้าขวา | (7) ท่าแทงมือขวา |
| (2) ท่าชอนมือ | (8) ท่าคบเข้าขวา |
| (3) ท่าพินมือขวา | (9) ท่าคักมือ |
| (4) ท่าคบเข้าพินมือขวา | (10) ท่าคั้งมือขวา |
| (5) ท่าพินมือขวาค้อสู | (11) ท่าแทงมือขวา |
| (6) ท่าคั้งมือขวา | |

กระบวนท่าหนุมานพินคาบ (ซ้าย) ประค้ำวยท่าราย่อยจำนวน 11 ท่ารำ คือ

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| (1) ท่าคบเข้าขวา | (7) ท่าแทงมือขวา |
| (2) ท่าชอนมือ | (8) ท่าคบเข้าขวา |
| (3) ท่าพินมือซ้าย | (9) ท่าคักมือ |
| (4) ท่าคบเข้าพินมือซ้าย | (10) ท่าคั้งมือขวา |
| (5) ท่าพินมือซ้ายค้อสู | (11) ท่าแทงมือขวา |
| (6) ท่าคั้งมือขวา | |

กระบวนท่าหนุมานคลุกฝุ่น (ขวา) ประค้ำวยท่าราย่อยจำนวน 15 ท่ารำ คือ

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| (1) ท่าคบเข้าขวา | (9) ท่าแยงหางหงส์ |
| (2) ท่าชอนมือ | (10) ท่าคบเข้าขวา |
| (3) ท่าปารัด | (11) ท่าคักมือ |
| (4) ท่าจับค้อสูจ้งหะที่ 1 | (12) ท่าแทงมือขวา |
| (5) ท่าจับค้อสูจ้งหะที่ 2 | (13) ท่าคักมือ |
| (6) ท่าจับค้อสูจ้งหะที่ 3 | (14) ท่าคั้งมือขวา |
| (7) ท่าจับค้อสูจ้งหะที่ 4 | (15) ท่าแทงมือขวา |
| (8) ท่าจับค้อสูจ้งหะที่ 5 | |

กระบวนการทำหุมนานคลุกฝุ่น (ซ้าย) ประดิษฐ์ทำราย่อยจำนวน 15 ทำรำ คือ

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| (1) ทำคบเข้าขวา | (9) ทำแยงหางหงส์ |
| (2) ทำชอนมือ | (10) ทำคบเข้าขวา |
| (3) ทำปาร์คซ้าย | (11) ทำคักมือ |
| (4) ทำจับต๋อสู้งังหะที่ 1 | (12) ทำแยงมือขวา |
| (5) ทำจับต๋อสู้งังหะที่ 2 | (13) ทำคักมือ |
| (6) ทำจับต๋อสู้งังหะที่ 3 | (14) ทำคั้งมือขวา |
| (7) ทำจับต๋อสู้งังหะที่ 4 | (15) ทำแยงมือขวา |
| (8) ทำจับต๋อสู้งังหะที่ 5 | |

5) กระบวนการทำรำคู่จบการแสดง มีลักษณะเป็นกระบวนการทำรำคู่ ใช้ทิศในการรำ 2 ทิศ คือ ทิศด้านหน้าของเวที และทิศด้านหลังของเวที ประดิษฐ์ทำราย่อยจำนวน 14 ทำรำ คือ

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (1) ทำคบเข้าขวา | (8) ทำคบเข้าขวา |
| (2) ทำชอนมือ | (9) ทำเดินนาฏ |
| (3) ทำปาร์คขวา | (10) ทำชอนมือ |
| (4) ทำโยนมือ | (11) ทำแยงหางคบมือหน้า |
| (5) ทำเดินนาฏ | (12) ทำเดินนาฏ |
| (6) ทำชอนมือ | (13) ทำชอนมือ |
| (7) ทำแยงหางคบมือหน้า | (14) ทำจบ |

5.5.2 กระบวนการทำรำต๋อสู้งังกริช (เฉพาะทำรำต๋อสู้งัง) ประกอบด้วยกระบวนการทำรำดังนี้

ลักษณะเป็นกระบวนการทำรำคู่ประกอบการใช้อาวุธ มีทิศทางการรำ 4 ทิศหลัก แต่ถูกจำกัดด้วยวงกลม ดังนั้น กระบวนการรำจะมีการรำหันหน้าเข้าหาหัน หลังให้กัน และหันหน้าเหลื่อมกัน โดยมีโครงสร้างของวงกลมเป็นตัวกำหนดทิศทางการรำทั้ง 4 มีทำราย่อยจำนวน 56 ทำรำ แบ่งออกเป็น 6 กระบวนย่อย

กระบวนการทำแท่งกริชขวา ประค้ำด้วยทำรำย่อยจำนวน 8 ทำรำ คือ

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (1) ทำคบเข้าขวา | (5) ทำแท่งกริชต่อสู |
| (2) ทำซอนมือ | (6) ทำคักมือ |
| (3) ทำแท่งกริชขวา | (7) ทำคั้งกริชมือขวา |
| (4) ทำคบเข้าแท่งกริชขวา | (8) ทำแท่งกริชขวา |

กระบวนการทำแท่งกริชซ้าย ประค้ำด้วยทำรำย่อยจำนวน 8 ทำรำ คือ

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| (1) ทำคบเข้าขวา | (5) ทำแท่งกริชต่อสู |
| (2) ทำซอนมือ | (6) ทำคักมือ |
| (3) ทำแท่งกริชซ้าย | (7) ทำคั้งมือขวา |
| (4) ทำคบเข้าแท่งกริชซ้าย | (8) ทำแท่งมือ |

กระบวนการทำพินกริชขวา ประค้ำด้วยทำรำย่อยจำนวน 9 ทำรำ คือ

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) ทำคบเข้าขวา | (6) ทำคั้งกริชมือขวา |
| (2) ทำซอนมือ | (7) ทำคบเข้าขวา |
| (3) ทำพินกริชขวา | (8) ทำคักมือ |
| (4) ทำคบเข้าพินกริชขวา | (9) ทำแท่งกริชขวา |
| (5) ทำพินกริชขวาต่อสู | |

กระบวนการทำพินกริช ซ้าย ประค้ำด้วยทำรำย่อยจำนวน 9 ทำรำ คือ

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) ทำคบเข้าขวา | (6) ทำคั้งมือขวา |
| (2) ทำซอนมือ | (7) ทำคบเข้าขวา |
| (3) ทำพินกริชซ้าย | (8) ทำคักมือ |
| (4) ทำคบเข้าพินกริชซ้าย | (9) ทำแท่งมือขวา |
| (5) ทำพินกริชซ้ายต่อสู | |

กระบวนการท่าปาร์ค ขวา ประค้ำด้วยท่ารำย่อยจำนวน 9 ท่ารำ คือ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) ท่าคบบเข้าขวา | (6) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 3 |
| (2) ท่าชอนมือ | (7) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 4 |
| (3) ท่าปาร์คขวา | (8) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 5 |
| (4) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 1 | (9) ท่าตั้งกริขมือขวา |
| (5) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 2 | |

กระบวนการท่าปาร์คซ้าย ประค้ำด้วยท่ารำย่อยจำนวน 13 ท่ารำ คือ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) ท่าคบบเข้าขวา | (8) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 5 |
| (2) ท่าชอนมือ | (9) ท่าตั้งกริขมือขวา |
| (3) ท่าปาร์คซ้าย | (10) ท่าคบบเข้าขวา |
| (4) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 1 | (11) ท่าชอนมือ |
| (5) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 2 | (12) ท่าตั้งกริขมือขวา |
| (6) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 3 | (13) ท่าเก็บกริขเข้าฝัก |
| (7) ท่าจับต่อสู้จ้งหวะที่ 4 | |

สรุปการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และองค์ประกอบการเคลื่อนไหวในกระบวนการท่ารำศิลปะมือเปล่าและศิลปะกริขได้ดังนี้

1) การใช้ศีรษะ พบว่ามีการใช้ศีรษะตั้งตรงมากที่สุด และยังพบว่ามีการใช้ศีรษะเอียงตามลำตัวข้างขวา และก้มศีรษะตามลำตัว ลักษณะการใช้ศีรษะที่พบทั้ง 3 ลักษณะมีความสัมพันธ์กับการใช้ลำตัวในการเคลื่อนไหวท่ารำต่างๆ เพื่อให้โครงสร้างของท่ารำเกิดความสมดุลและสง่างาม

2) การใช้แขนและมือ พบว่าการเคลื่อนไหวแขนและมือจะต้องมีความสัมพันธ์กันเสมอ เพื่อให้ลักษณะการใช้มือเกิดความสลับซับซ้อน และคู่อ่อนช้อยในเวลาทีเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังต้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวเท้าและลำตัว เทคนิคการใช้แขนและมือในลักษณะต่างๆ จึงเป็นลักษณะเด่นของกระบวนการท่ารำศิลปะ และเป็นพื้นฐานของการใช้มือเคลื่อนไหวในกระบวนการท่าต่อสู้เพื่อป้องกันตัวในลำดับต่อไป ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวแขนและมือในลักษณะต่างๆ ยังความหมาย เนื่องจากเลียนแบบมาจากการต่อสู้ของมนุษย์ การต่อสู้ของสัตว์ และลักษณะของดอกไม้

3) การใช้ลำตัว พบว่ามีการใช้ลำตัวตั้งตรงมากที่สุด และยังพบว่ามีการใช้ลำตัวโน้มหน้า เอียงทางขวา ก้มลำตัว การหมุนตัว และเบี่ยงลำตัว ลักษณะการใช้ลำตัวดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการใช้แขน มือ ขาและเท้า เพื่อให้โครงสร้างของท่ารำสมดุล และเกิดความสง่างามในการเคลื่อนไหว การใช้ลำตัวตั้งตรงจึงเป็นจุดเด่นของกระบวนท่ารำทั้งหมด

4) การใช้ขาและเท้า พบว่า การใช้ขาและเท้าในกระบวนท่าต่างๆ ต้องใช้กำลังมาก เพราะต้องรองรับน้ำหนักของลำตัวในการเคลื่อนไหวท่ารำต่างๆ มีลักษณะเด่น 6 ลักษณะ ได้แก่ การย่อเข่า การแบะเข่า การก้าวเท้าไปข้างหน้าหรือการก้าวถอยหลังและการวางเท้าเป็นรูปสามเหลี่ยม การบิดเท้าเพื่อหมุนตัวกลับทิศ การเดินเฉียงสลับฟันปลา และการขยับเท้า การใช้เท้าทั้ง 6 ลักษณะนี้ผู้แสดงจะต้องปฏิบัติให้มีความสัมพันธ์กันเสมอ ลักษณะของการใช้ขาและเท้าในลักษณะต่างๆ ดังกล่าว เป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้การเคลื่อนไหวท่ารำและโครงสร้างท่ารำสง่างาม และเป็นพื้นฐานของการใช้ขาและเท้าประกอบกระบวนท่ารำต่อสู้ในลำดับต่อไปอีกด้วย

5) การนั่ง พบว่า มี 3 ลักษณะ คือ นั่งโหม่งลำตัว เป็นลักษณะการนั่งยกกันขึ้นตั้งเข่าซ้ายแต่หัวเข่าไม่ติดกับพื้น เท้าขวาวางหลังงอเข่าเปิดสันเท้า น้าหนักอยู่ที่กลางระหว่างเท้าซ้ายและเท้าขวา ลักษณะการนั่งแบบนี้จะพบในท่าสอดมือสูงเพียงท่าเดียว นั่งตั้งเข่าซ้ายยกกัน การนั่งในลักษณะนี้พบในท่านาฏมือ ท่าสอดมือตั้งวงบัวบาน และนั่งทับสันเท้า เป็นลักษณะการนั่งทับสันเท้าขวาเปิดสันเท้าซ้ายตั้งเข่า ลักษณะการนั่งแบบนี้จะพบในท่ารำจบหลังจากไหว้ครูเสร็จแล้ว

6) การเดิน พบว่ามี 4 ลักษณะ คือ การเดินสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของการเดินเพียง 1 ก้าว สามารถก้าวไปข้างหน้า ถอยหลัง ก้าวไปด้านขวาและซ้าย การเดินสลับฟันปลาเป็นลักษณะของการเดินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยเดินเฉียงไปมา 3 ก้าว การเดินก้าวไปข้างหน้าตามวง และการเดินถอยหลังตามวง เป็นลักษณะการเดินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และเพื่อการเข้าหลอกล่อและงูโจมคู่ต่อสู้

6) ทิศทางในการเคลื่อนไหว พบว่ามีการใช้ทิศทางในการเคลื่อนไหว 4 ทิศ ได้แก่ ทิศด้านหน้า เวทีของผู้แสดง ทิศด้านหลังเวทีของผู้แสดง ทิศด้านขวาเวทีของผู้แสดง และทิศด้านซ้ายเวทีของผู้แสดง การใช้ทิศทั้ง 4 เป็นพื้นฐานของการฝึกหัดกระบวนท่ารำและการเคลื่อนไหวท่ารำทั้งหมดของการแสดงศิลปะเพื่อจะนำไปสู่การฝึกหัดกระบวนท่ารำแทรกรอยสีในชั้นตอนที่ 2 และกระบวนท่ารำต่อสู้ในชั้นตอนที่ 3 ดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อผู้แสดงทุกคนซึ่งจะต้องฝึกให้เกิดความชำนาญ

7) การเชื่อมท่ารำ พบว่ามี 2 ท่าคือ การหมุนตัว เพื่อเป็นการเปลี่ยนทิศทางการรำและเชื่อมกระบวนท่ารำแต่ละทิศ การเดินสลับพื้นปลาไปข้างหน้า เป็นการเชื่อมท่ารำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ท่าเชื่อมทั้ง 2 ท่ามีทิศทั้ง 4 ทิศและพื้นที่ของเวทีเป็นตัวกำหนด

8) การใช้พลัง จากการศึกษาพบว่า ในกระบวนท่ารำแต่ละท่าจะมีการใช้พลังในการเคลื่อนไหวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวคิดหลักของท่าที่เลียนแบบมาจากท่าธรรมชาติทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าว เมื่อท่าทางต่างๆ ถูกดัดแปลงเป็นท่ารำต่อสู้พลังในการปฏิบัติท่าทางจะเข้มข้นและอ่อนไหวผสมผสานกันไป

9) ลักษณะเด่นของกระบวนท่ารำ จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่ารำร่ายสอง เป็นพื้นฐานของการฝึกหัดกระบวนท่ารำทั้งหมดของการแสดงศิลปะ ซึ่งได้นำเอาท่าย่อยต่างๆ มารวมกันโดยการใช้ทิศ 4 ทิศ และพื้นที่ของเวทีกำหนดการเคลื่อนไหว โครงสร้างท่ารำแต่ละท่าได้นำเอาลักษณะเด่นของท่าธรรมชาติทั้ง 4 กลุ่มมาดัดแปลงเป็นท่าต่อสู้ป้องกันตัว ในการเคลื่อนไหวท่ารำแต่ละท่าจึงมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามแนวคิดหลักของท่าที่นำมาใช้

10) กลวิธีในการรำ จากการศึกษาพบว่าเมื่อผู้แสดงปฏิบัติท่าในท่ารำ จะต้องอาศัยโครงสร้างของร่างกาย 4 ส่วนในลักษณะดังนี้ คือ การใช้ลำตัวและศีรษะจะตั้งตรงเสมอ พบในการปฏิบัติท่ารำทุกท่า การรำต่อสู้มือเปล่าจะมีลักษณะของการใช้แขนและมือจะมีความสลับซับซ้อนเพื่อเป็นป้องกันตัวเองทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน และด้านหลัง ส่วนการรำต่อสู้ด้วยอาวุธกริชจะมีลักษณะของการใช้แขนและมือ 4 ลักษณะ ได้แก่ การแทงกริชจะมีลักษณะเป็นวิถีตรงแล้วโค้งออกด้านข้างของลำตัว การฟันกริชจะมีลักษณะเป็นวิถีตรงจากบนลงล่างและเฉียงจากบนลงล่าง การฉายกริชจะมีลักษณะเป็นวิถีโค้งขนานกับพื้น และการวาดแขนจะมีลักษณะโค้งออกด้านข้างของลำตัว เพื่อเป็นป้องกันตัวเองทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน และด้านหลัง การใช้เท้าและขาในการเคลื่อนไหวต้องมีความมั่นคงเนื่องจากเป็นฐานสำคัญในการรองรับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในการเคลื่อนไหวร่างกายโครงสร้างของร่างกายทุกส่วนจะต้องสัมพันธ์กันระหว่างมือ เท้า แขน ขา และใช้สายตาในการหลอกล่อฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากศิลปะเป็นลักษณะของการรำและการต่อสู้ผสมกัน ดังนั้นจึงมีบางช่วงที่ลักษณะการเคลื่อนไหวเบาและพลิ้วไหว และบางช่วงจะดูหนักแน่นและแข็งแรง

จากการศึกษาลักษณะท่ารำศิลปะมือเปล่าและท่ารำศิลปะกริชพบว่า กระบวนท่ารำต่างๆ มีพื้นฐานมาจากกระบวนท่ารำร่ายสอง 2 ทิศ กระบวนท่ารำดังกล่าวประกอบไปด้วยแม่ท่าของศิลปะ ดังนั้นผู้แสดงจะต้องปฏิบัติแม่ท่าต่างๆ ให้เกิดความชำนาญ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อผู้แสดงฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้วยังสามารถแตกท่ารำจากแม่ท่าดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญจากการฝึกหัดและจากประสบการณ์ในการแสดง ดังนั้นลักษณะท่ารำและลีลาในการเคลื่อนไหว

ทำรำไหว้ครูในกระบวนการรำร่ายสองของผู้แสดงแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน เมื่อผู้แสดงสามารถฝึกท่าแม่ท่าจนเกิดความชำนาญแล้ว จะต้องรู้จักการใช้ทิศทางในการรำ ซึ่งจะมีทิศทั้ง 4 ทิศ เป็นตัวกำหนดทิศทางในการเคลื่อนไหว ดังนั้นกระบวนการรำแต่ละท่วงท่าจึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะต้องใช้ในการรำคู่ซึ่งผู้แสดงจะต้องรำให้สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังใช้ในการเคลื่อนไหวในการรำต่อสู้ด้วย จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า กระบวนการรำร่ายสอง 2 ชั้น และกระบวนการรำแต่ละท่วงท่าคือกระบวนการรำที่สำคัญของการรำศิลปะของคณะพิบูลทอง ส่วนการฝึกหัดกระบวนการต่อสู้ต่างๆ ผู้แสดงทุกคนมีความจำเป็นจะต้องทราบกลวิธีในการปฏิบัติท่าต่อสู้ในแต่ละท่า โดยต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของท่าต่อสู้ในแต่ละท่าซึ่งมีที่มาจากท่าธรรมชาติ 4 ประเภท นอกจากนี้ท่าต่อสู้ต่างๆ ทั้ง 4 ประเภทยังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ท่าต่อสู้ที่เป็นท่าสำหรับเข้าโจมตี และท่าต่อสู้ที่ใช้สำหรับตั้งรับและแก้ไขของฝ่ายตรงข้าม ท่าต่อสู้ทั้ง 2 ลักษณะมีความสัมพันธ์กันในการแสดงศิลปะทั้ง 2 ประเภท ดังนั้นการแสดงจะดูสนุกสนานเร้าใจผู้ชมจึงอยู่ที่การเคลื่อนไหวท่าทางในการต่อสู้ให้ดูสมจริง

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาเกี่ยวกับการแสดงศิลปะคณะพิบูลทองในวิทยาลัยนพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบการแสดงศิลปะจากคณะศิลปะพิบูลทองเพียงคณะเดียว จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การแสดงศิลปะในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงมีด้วยกันหลายคณะ แต่ละคณะมีอัตลักษณ์เฉพาะและองค์ประกอบของการแสดงแตกต่างกัน โดยเฉพาะการแสดงรำกริชเดี่ยวของชาวมลายู จึงควรมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ปรากฏเป็นที่แพร่หลายในเชิงวิชาการ
2. การแสดงศิลปะควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควรมีการจัดประกวดแข่งขันในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ จัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนจากผู้มีความชำนาญทางด้านศิลปะโดยตรง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเห็นความสำคัญของการแสดงศิลปะ และยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับชาวไทยมุสลิม เพื่อจะได้มีการอนุรักษ์สืบทอดการแสดงศิลปะให้คงอยู่สืบไป